



๑ ธันวาคม 2553

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่าย  
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 379 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7130)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียนแจ้งผู้มีสิทธิและส่วนราชการ  
ให้ทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2553 เป็นต้นมา โดยให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ  
ที่กำหนดขึ้นใหม่ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้น ปรากฏว่ามีส่วนราชการแจ้งว่าประสบปัญหา  
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากผู้มีสิทธิได้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ตามแบบ 7105 (แบบเดิม) ภายหลังจากวันที่ 29 กันยายน 2553 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ใช้ใบเบิก  
เงินสวัสดิการ (แบบ 7131) และส่วนราชการได้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วจะต้องดำเนินการเช่นไร และการออก  
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7130) ส่วนราชการจะต้องระบุรหัสหน่วยงาน  
ตามเอกสารงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนดหรือไม่ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การกำหนดแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาลโดยเจตนาารมณเพื่อให้มีสิทธิและส่วนราชการถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิด  
ความสับสนในการขอใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ อย่างไรก็ตาม กรณีผู้มีสิทธิ  
ได้ยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการโดยใช้ใบเบิกตามแบบ 7105 (แบบเดิม) ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้ว หากส่วนราชการ  
ได้อนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลย่อมชอบด้วยกฎหมายไม่เสียไปเพราะเหตุแห่งการยื่น  
ขอใช้สิทธิดังกล่าว สำหรับกรณีการออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7130) นั้น  
เพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลจึงเห็นควรปรับปรุงแบบ

/หนังสือ ...

หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7130) เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยให้ส่วนราชการ  
ระบุรหัสหน่วยงานตามเอกสารงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนดด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หากส่วนราชการใดยังมีแบบหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  
(แบบ 7130) ที่ยังไม่ได้แก้ไขการเพิ่มเติมรหัสหน่วยงานเหลืออยู่ ขอให้ส่วนราชการระบุรหัสหน่วยงาน  
ดังกล่าวข้างต้น โดยการพิมพ์หรือเขียนเพิ่มเติมต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานตอนท้าย  
หนังสือและให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสังกัด  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรุ่งสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
โทร. 0 2127 7398

